



ประกาศเทศบาลตำบลสูง
เรื่อง อนุมัติจ้างก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยเทศบาลตำบลสูง มีความประสงค์จะอนุมัติจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ วงเงินงบประมาณ 9,430,912.-บาท (เก้าล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าร้อยสิบสองบาทถ้วน) ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองนารี หมู่ที่ 8 ตำบลสูง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดศรีสะเกษ

โดยทำการถมดิน จำนวน 3,698 ลบ.ม. ทำการก่อสร้างโรงสูบน้ำ ก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างรั้ว-ประตูรั้ว พร้อมป้ายการประปา ก่อสร้างสระพักตะกอน ก่อสร้างรางระบายน้ำ เดินท่อระบบท่อส่งน้ำดิบ เดินท่อระบบท่อจ่ายน้ำประปา ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม ประสานท่อระหว่างระบบ ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี ติดตั้งระบบจ่ายสารคลอรีน ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในโรงสูบน้ำและภายในโรงผลิตน้ำ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า จัดหาเครื่องมือประจำการประปา จัดหาสารส้ม จัดหาเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลตำบลสูงกำหนด

ราคากลางของงาน 3,647,000.-บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านชุมคำ หมู่ที่ 22 ตำบลสูง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดศรีสะเกษ

ทำการรื้อถอนบ้านพัก 2 ชั้น โดยรื้อถอนห้องเก็บตู้ควบคุม รื้อถอนเสา - รั้วลวดหนาม ทำการถมดิน จำนวน 259.80 ลบ.ม. ทำการก่อสร้างโรงสูบน้ำ ก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 45 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างรั้ว-ประตูรั้ว พร้อมป้ายการประปา ก่อสร้างสระพักตะกอน ก่อสร้างรางระบายน้ำ เดินท่อระบบท่อส่งน้ำดิบ เดินท่อระบบท่อจ่ายน้ำประปา ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม ประสานท่อระหว่างระบบ ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี ติดตั้งระบบจ่ายสารคลอรีน ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในโรงสูบน้ำและภายในโรงผลิตน้ำ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า จัดหาเครื่องมือประจำการประปา จัดหาสารส้ม จัดหาเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้านแบบ

/ผิวดิน...

ผิวดินขนาดใหญ่ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรูป และเทศบาลตำบลสูงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรูป และเทศบาลตำบลสูงกำหนด

ราคากลางของงาน 4,649,000.-บาท (สี่ล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนดอน หมู่ที่ 4 ตำบลสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 405 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,430 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ตามแบบเทศบาลตำบลสูงกำหนด

ราคากลางของงาน 1,134,912.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบสองบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้คืนบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.7
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อาคารระบบประปา , ถนน) ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (50%) ของราคากลาง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลตำบลสูง เชื้อถือ
6. ผู้ที่มีสิทธิเข้าเสนอราคาต้องอบรมกับ บริษัทนิวตรอน การประมูล จำกัด เท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายอบรมของ บริษัทนิวตรอน การประมูล จำกัด เป็นผู้ติดต่อประสานงาน
7. ผู้ชนะการประมูลจ้างแต่ละโครงการจะต้องชำระค่าธรรมเนียม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ตามที่ บริษัทนิวตรอน การประมูล จำกัด กำหนด

8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

9. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

10. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

11. ผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำสัญญา ให้ยึดหลักประกันของของผู้ค้าในอัตราร้อยละ 5 ของราคาที่จัดหา เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ ให้ยึดหลักประกันของในอัตราร้อยละ 2.5 ของราคาที่จัดหา

- (1) ผู้ค้าที่ยื่นเอกสารปลอม
- (2) ผู้ค้าที่เสนอราคามืด เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย หรือโทรศัพท์ไปหมายเลขที่ตลาดกลางกำหนด เพื่อแจ้งความประสงค์และระบุราคาที่จะเสนอ แล้วส่งแบบฟอร์มยืนยันการประมูลผ่านโทรสาร
- (3) ผู้ค้าที่มีพฤติการณ์สมยอมราคา หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- (4) ผู้ค้าที่ไม่ Log in เข้าสู่ระบบในระยะเวลาการประมูล เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัยและได้แจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการประมูลหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาประมูล
- (5) ผู้ค้าที่ Log in แล้วไม่เสนอราคา หรือเสนอราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาเริ่มต้นการประมูล หรือเสนอลดราคาขั้นต่ำแต่ละครั้งไม่เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศ
- (6) ผู้ค้าที่ไม่ยืนยันราคาสุดท้ายซึ่งต้องตรงกับราคาประมูลครั้งสุดท้าย

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) ขึ้นไป กับเทศบาลตำบลสูง ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเทศบาลตำบลสูงสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนนิสิสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการส่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอวังหิน ที่ว่าการอำเภอวังหิน (ชั้น 2) และเทศบาลจะแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 และผู้ผ่านการคัดเลือกต้องอบรมระบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กับบริษัทนิเวศรอนการประมูลในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทเป็นผู้ติดต่อประสานงาน กำหนดวันประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ชนะการประมูลต้องมารอกจำนวนเงินหรือจัดทำใบแจ้งปริมาณราคาบัญชีรายละเอียดปริมาณงานแบบท้ายใบเสนอราคาโครงการก่อสร้างเท่ากับราคาที่เสนอไว้ตามแบบของเทศบาลให้กับเทศบาลก่อนทำสัญญาจ้าง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 ชุดละ 5,000.-บาท และโครงการที่ 3 ชุดละ 1,000.-บาท ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลสูง 60 หมู่ที่ 11 ตำบลสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-821159 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.eprocurement.go.th หรือเว็บไซต์เทศบาลตำบลสูง www.busung.go.th

เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างตาม (1.) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองนารี หมู่ที่ 8 ตำบลสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณจะได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (2.) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านชุมคำ หมู่ที่ 22 ตำบลสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณจะได้มาจากเงินรายได้ของเทศบาล ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (3.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนดวน หมู่ที่ 4 ตำบลสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณจะได้มาจากเงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เทศบาลตำบลจะเรียกผู้เสนอราคาได้มาทำสัญญาต่อเมื่อได้รับอนุมัติ และมีเงินงบประมาณแล้วเท่านั้น หากเทศบาลตำบลไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณจะไม่เรียกทำสัญญา ในกรณีที่เทศบาลไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณไม่มีการเรียกทำสัญญา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้เสนอราคาได้ จะขอคืนค่าซื้อเอกสารไม่ได้และจะเรียกร้องสิทธิหรือค่าเสียหายใด ๆ จากเทศบาลตำบลไม่ได้ จะนำกรณีที่ไม่ได้ทำสัญญาหรือกรณีอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างนี้ ฟ้องร้องต่อศาลแพ่งและศาลอาญาไม่ได้

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(ลงชื่อ).....

(นายสุวัฒน์ มະณู)

นายกเทศมนตรีตำบลสูง

@ambn